

KỶ HỢP THỨ BẢY, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 21/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Tham gia thảo luận về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho biết, đối với người chưa thành niên khác với trong tư pháp dân sự, tư pháp hành chính, trong tư pháp hình sự người chưa thành niên là người bị buộc tội, người bị hại, người làm chứng bắt buộc phải tham gia vào các quy trình, thủ tục chặt chẽ và có thể bị áp dụng các biện pháp

ngăn chặn, cưỡng chế và ở những mức độ khác nhau đều có những tác động tiêu cực đến tâm lý. Do vậy, thống nhất trong lĩnh vực tư pháp hình sự người chưa thành niên cần phải được ưu tiên quan tâm bảo vệ. Vì vậy, để nghị cơ quan soạn thảo cần cân nhắc sửa đổi tên gọi của dự thảo Luật để đảm bảo nhất quán với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật. Tán thành với việc sửa đổi, bổ sung chế định về xử lý chuyển hướng, tuy nhiên đại biểu đề nghị cần nhắc thêm về biện pháp xử lý chuyển hướng và điều kiện áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng quy định tại các Điều 36 và 39 của dự thảo Luật để bảo đảm với mục đích phòng ngừa, giáo

dục người chưa thành niên phạm tội nói riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung trong xã hội cũng như phù hợp với điều kiện thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Về hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên, để nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu quy định về việc áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên, một mặt thể chế hóa được yêu cầu xử lý nhân văn hơn đối với người chưa thành niên phạm tội, mở rộng hơn các biện pháp xử lý chuyển hướng có tính chất nhẹ hơn các hình phạt, chống biện pháp giám sát, giáo dục theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành, mặt khác cũng cần phải căn cứ hậu quả, tác hại, mức độ nguy hiểm của tội phạm trước khi quy định mức phạt đối với người chưa thành niên phạm tội để bảo đảm sự công bằng cũng như

đảm bảo tính giáo dục, răn đe để góp phần hạn chế tình trạng người chưa thành niên phạm tội.

Tham gia thảo luận, đại biểu Trần Khánh Thu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình liệt kê phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật quy định về các biện pháp xử lý chuyển hướng hình phạt, thủ tục tố tụng, thi hành án, tái hòa nhập cộng đồng. Hiện nay, các biện pháp này đang được quy định trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành các bộ luật này. Đồng thời, tại Điều 3 dự thảo Luật đang có quy định việc áp dụng pháp luật vào được thực hiện theo quy định của luật này, vừa thực hiện theo các luật về tư pháp hình sự, như vậy sẽ gây khó khăn cho các cơ

quan áp dụng pháp luật trong trường hợp nào áp dụng luật này, trường hợp nào áp dụng Luật Tư pháp hình sự, ngoài ra có thể có những trường hợp sẽ phải áp dụng cả luật này và Luật Tư pháp hình sự. Do đó, đại biểu đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi các quy định liên quan để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Để nghị ban soạn thảo tiếp tục cân nhắc, điều chỉnh các mức độ quy định, áp dụng nhằm đáp ứng được mục đích, bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và đổi mới toàn diện chính sách pháp luật hình sự đối với người chưa thành niên, bảo đảm và bảo vệ tốt nhất lợi ích của người chưa thành niên nhưng vẫn bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, sự an toàn của cộng đồng và bảo vệ nạn nhân trong suốt quá trình tố tụng. Vì công

tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi nhưng vẫn phải bảo đảm hài hòa giữa quyền, lợi ích của người dưới 18 và quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, trong đó bao gồm cả người bị hại dưới 18 tuổi; để nghị bổ sung thêm quy định về chế độ chăm sóc y tế đối với học sinh trường giáo dưỡng...

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Hội Nhà báo tỉnh.



Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương thành tích ở các giải báo chí quốc gia, giải báo chí toàn quốc và hiệu quả tuyên truyền mà các cơ quan báo chí đã đạt được; đồng thời gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ những người làm báo nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí khẳng định, thông qua tác phẩm báo chí được thực hiện trên đa dạng phương tiện truyền thông



vũ những gương người tốt việc tốt, thành quả trong quá trình đổi mới, phát triển của tỉnh. Báo chí phải đi đầu trong định hướng tư tưởng, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, đấu tranh, phân biệt những thông tin xấu độc và tư tưởng cản trở sự phát triển của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình sẽ tiếp tục

gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

* Đến thăm và chúc mừng Báo Thái Bình nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham quan phòng sản xuất báo in và lắng nghe chia sẻ của đội ngũ cán bộ, phòng văn, biên tập viên. Đồng chí đánh giá

cao kết quả hoạt động trong thời gian qua của Báo Thái Bình, đặc biệt với việc quán triệt, triển khai chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới Báo Thái Bình tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, ngày càng phát triển, vươn lên, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình.

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

nổi bật trong công tác của HĐND tỉnh Quảng Ninh, như: Phát huy rõ nét vai trò và thẩm quyền thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương; phát huy hiệu quả chức năng giám sát, góp phần chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi pháp luật, nâng

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ theo Luật Tiếp công dân và Nghị quyết số 759/2014/QB-TQ/H13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hoạt động tiếp xúc cử tri theo luật định...

Thường trực HĐND hai tỉnh đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, như: Một số điểm đổi mới về công tác tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh Quảng Ninh; điểm mới trong việc nâng cao chất lượng thẩm tra và xây dựng ban hành các nghị quyết để quyết nghị những vấn đề quan trọng của địa phương; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tại các kỳ họp thường lệ; công tác tiếp xúc cử tri...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vi Ngọc Bích, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Nhằm phục vụ tốt nhất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Trong đó đặc biệt là việc phối hợp, đôn đốc các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị tài liệu, thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh. Đồng thời, xây dựng quy trình để rút ngắn thời gian hoàn thiện, ký chứng thực các nghị quyết được thông qua; tăng cường các giải pháp

để nghị quyết khi ban hành sớm đi vào cuộc sống, thực sự tác động tích cực đến các mặt kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, công tác giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết cũng được tăng cường, nhất là việc phát huy vai trò của các tổ đại biểu HĐND tỉnh ở các địa phương trong công tác giám sát.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khẳng định: Những kết quả nổi bật, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua là minh chứng rõ nét nhất, khẳng định hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Ninh. Những cách làm mới, sáng tạo, chủ động của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh chắc chắn sẽ là bài học, kinh nghiệm rất quý đối với Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Thường trực HĐND và các Ban HĐND hai địa phương tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi kinh nghiệm công tác. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND hai địa phương.

GẮN BIẾN CÔNG TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo thành phố gắn biển công trình Trường Tiểu học Phúc Khánh.

khử dân cư tại khu đất Công ty Cổ phần Xe cơ Thái Bình, các đồng chí lãnh đạo thành phố đề nghị các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng, các thủ tục pháp lý liên quan và các điều kiện để tổ chức khởi công đúng tiến độ để ra vào ngày 30/6 để thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải

phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự đồng thuận cao trong bàn giao mặt bằng; đây là tiền đề quan trọng để triển khai dự án thuận lợi, qua đó bảo đảm quỹ đất bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án nút giao thông Phúc Khánh.

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

6 tháng cuối năm 2024, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn từ nay đến tết Nguyên đán. Tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu tổ chức lễ kỷ niệm chủ trì đưa sự, ứng phó bảo vệ, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tình bão đảm thiết thực, hiệu quả. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục quần nhân, đặc biệt

là dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân... góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ QPQSDP năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận và đánh giá cao kết quả Bộ CHQS tỉnh đạt được trong thực hiện

nhiệm vụ QPQSDP 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và của tỉnh; thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh tổ chức tốt diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tình năm 2024; ban CHQS các huyện, thành phố tổ chức tốt diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa; tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ CHQS tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, hậu cần - kỹ thuật sẵn

sàng hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn mùa mưa bão. Tổ chức tốt đại hội thi đua quyết thắng, quan tâm chăm lo đời sống của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa". Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình quốc phòng, bảo đảm đầy đủ vũ khí, trang bị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ QPQSDP năm 2024.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh đã trao bằng khen của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh cho 85 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QPQSDP.

HỘI THẢO KHOA HỌC...

(Tiếp theo trang 1)

về ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai các dự án, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Những năm qua, tỉnh Thái Bình đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư, cải thiện điều kiện môi trường ven biển, tu bổ, xây dựng công trình, cứng hóa các tuyến đê xung yếu, trực diện quan trọng. Đồng chí đánh giá cao ý nghĩa quan trọng, thiết thực của hội thảo sẽ giúp các địa phương ven biển nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, cùng hành động để bảo đảm an ninh môi trường khu vực ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, hải đảo của Tổ quốc.

Với 45 bài viết, 11 ý kiến tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những quan điểm, cách tiếp cận dưới góc độ lý luận về bảo đảm

an ninh môi trường; đánh giá thực trạng các vấn đề về môi trường ven biển, hệ thống các quy định pháp luật; những kinh nghiệm quy, cách làm hay trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường biển.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Mạnh, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân trân trọng cảm ơn UBND tỉnh Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ, giúp đỡ để tổ chức thành công hội thảo. Tham luận của các đại biểu tại hội thảo rất khoa học, đầy đủ, đánh giá cao ý nghĩa, đa chiều, có giá trị về lý luận và thực tiễn cao, giúp Ban Tổ chức có nhiều tư liệu quý phục vụ nghiên cứu, báo cáo đề xuất với cấp có thẩm quyền trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh môi trường khu vực ven biển Việt Nam trong thời gian tới.

Sẵn sàng các điều kiện cho lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình

Chiều ngày 21/6, Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã (30/6/1954 - 30/6/2024), 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình (2004 - 2024) tổ chức họp thường UBND thành phố báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ tổ chức lễ kỷ niệm. Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ kỷ niệm chủ trì cuộc họp.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình sẽ diễn ra vào tối ngày 30/6/2024 tại Quảng trường Thái Bình, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Đến nay, các tiểu ban hậu cần, khánh tiết, nội dung, tuyên truyền, an ninh

trật tự đã hoàn thành nhiều phần việc được phân công. Trong đó, tiểu ban hậu cần, khánh tiết đã chuẩn bị các điều kiện hậu cần phục vụ lễ kỷ niệm; bàn giao mặt bằng cho đơn vị sự kiện triển khai thực hiện lắp đặt, đảm bảo dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng; xây dựng phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, cung cấp điện phục vụ các hoạt động... Tiểu ban tuyên truyền đã hoàn thành công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn thành phố; mở các chuyên mục, chuyên trang, cập nhật thông tin thường xuyên trên các phương tiện truyền thông đại chúng... Tiểu ban an ninh trật tự đã hoàn thành các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ, phân

lượng giao thông, thông giữ phương tiện tại Quảng trường Thái Bình...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu ý kiến thảo luận về công tác đón tiếp đại biểu; thông tin tuyên truyền, quảng bá về lễ kỷ niệm; các hoạt động diễn ra trong lễ kỷ niệm; thời lượng truyền hình trực tiếp chương trình trên các kênh thông tin của tỉnh và tiếp sống trên các đài khu vực; phương án bố trí sân khấu...

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lễ kỷ niệm đề nghị UBND thành phố và Văn phòng UBND tỉnh rà soát toàn bộ danh sách giấy mời; đồng thời nhấn mạnh công tác đón tiếp đại biểu, khách mời trung ương, bộ, ngành, các đơn vị, địa

phương cần thực hiện chu đáo. Đồng chí nhấn mạnh, công tác tổng duyệt từng phần và toàn bộ chương trình của lễ kỷ niệm cần được tiến hành sớm, bảo đảm tiến độ công việc để ra. Đồng chí lưu ý các nội dung thi đua, khen thưởng, chương trình nghệ thuật, hoạt động bắn pháo hoa, cung cấp điện, an ninh an toàn tránh xảy ra sự cố. Toàn bộ nội dung công việc của các tiểu ban cần được hoàn thiện khẩn trương trên cơ sở kế hoạch đã đề ra, trong quá trình thực hiện nếu nảy sinh vướng mắc cần báo cáo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức lễ kỷ niệm để xử lý kịp thời. Lễ kỷ niệm phải được tổ chức bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, tạo sức lan tỏa sâu rộng và thể hiện được bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử, bản chất của thành phố Thái Bình trong 70 năm xây dựng và phát triển.

THÔNG BÁO TÌM HỒ SƠ GIẤY TỜ

Ngày 10/05/2024, tôi có đánh rơi tập hồ sơ tại khu vực phường Đề Thám, thành phố Thái Bình. Trong đó có 2 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo, mang biển số xe: 17C-04245 và 17C-01097. Vậy ai nhặt được cho tôi xin lại theo thông tin liên hệ: Họ tên: Trần Phan Dũng - số điện thoại: 0914.517.621 Phòng Kỹ thuật - Công ty Điện lực Thái Bình Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

TU ANH